

TUỔI TRẺ CÔNG AN TỈNH Xung kích, sáng tạo, lập công

Chiếm gần 50% quân số toàn lực lượng, tuổi trẻ Công an tỉnh có mặt ở mọi lĩnh vực, địa bàn công tác. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.



Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia vệ sinh môi trường tại bãi biển cồn Vành.

Đại úy Phạm Đình Thám, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, ban chấp hành các cơ sở đoàn đã quán triệt, phát động đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ công tác; tích cực thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đoàn viên khối an ninh luôn tích cực bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách, phát hiện nhiều nguồn tin, tài liệu liên quan đến âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng và phần tử xấu, kịp thời tham mưu, đề xuất các cấp lãnh đạo giải quyết ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài; đoàn viên thanh niên khối cảnh sát tích cực phòng ngừa, kịp thời đáp ứng các yêu cầu giám định; tham gia điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; vận động, bắt nhiều đối tượng truy nã; đoàn viên thanh niên khối tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật tiếp nhận, xử lý thông tin



Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

chính xác; khai thác, sử dụng tốt công nghệ thông tin; tham gia huấn luyện, quản lý tốt chiến sĩ nghĩa vụ, làm tốt công tác lưu trữ, khai thác, quản lý hồ sơ dữ liệu cán bộ, đảng viên, tham gia hiệu quả công tác phục vụ chiến đấu, xây dựng cơ sở vật chất của Công an tỉnh... Bên cạnh đó, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc

sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được các cơ sở đoàn duy trì thường xuyên, có hiệu quả. 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 20 đợt thăm hỏi, tặng trên 1.160 suất quà (trị giá trên 500 triệu đồng) cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, học sinh vượt khó, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nhiễm chất độc

da cam trong tỉnh; tổ chức 3 đợt thăm, tặng quà đồng bào các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; tặng 5 sân chơi, công trình nước sạch cho nhà văn hóa thôn và hộ gia đình. Tổ chức lễ thấp nền tri ân hàng năm nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đoàn cũng đã phối hợp khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.500 người, phát động 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu được trên 500 đơn vị máu; có 870 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân gặt lúa, khơi thông dòng chảy... Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã phát động đoàn viên thanh niên quyền góp gần 200 triệu đồng ủng hộ Trường Sa, ủng hộ đồng bào miền Trung gặp bão lũ; ủng hộ kinh phí xây dựng 3 nhà đồng đội... Ông Đoàn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Phương (Hưng Hà) cho biết: Bên cạnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thì các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công, người nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân... của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có ý nghĩa thiết thực, thấm tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "Vì dân quên thân - Vì dân phục vụ".

Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Với những cách làm có nhiều đổi mới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực không chỉ có tác dụng giáo dục, định hướng, xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được phân công mà còn xung kích, đi đầu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an Thái Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

PHƯƠNG ANH

Sức bật BÌNH MINH

Từ chỗ thiếu thốn về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục xếp ở nhóm cuối của huyện, Trường THCS Bình Minh (Kiến Xương) đã vươn lên tốp đầu và đạt chuẩn quốc gia năm học 2016 - 2017.

Nhớ lại những năm tháng khó khăn, thầy giáo Vũ Ngọc Riềm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Do trường lớp được xây dựng từ những năm chiến tranh chống Mỹ, qua thời gian dài sử dụng, mọi hệ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học đều xuống cấp khiến cho cán bộ, giáo viên và học sinh không yên tâm dạy và học. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn còn thấp; sự quan tâm của gia đình, xã hội cho sự nghiệp giáo dục cũng hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhà trường.

Từ năm học 2011 - 2012, Trường THCS Bình Minh tập trung đổi mới công tác tổ chức và quản lý đào tạo. Trường đã thành lập 2 tổ chuyên môn gồm khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, hoạt động nền nếp, thường xuyên, tập trung xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới từ phương pháp dạy học đến kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và triển khai các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học. 2 tổ chuyên môn cũng xây dựng ý kiến đề xuất, tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ. Đến nay, 100% giáo viên của trường có trình độ đạt chuẩn, trong đó 79% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Cô giáo

Nguyễn Thanh Hồng, giáo viên dạy môn Văn khối 9 cho biết: Do được đào tạo nâng cao trình độ và bố trí dạy đúng chuyên môn nên các giáo viên đều phát huy được năng lực công tác và có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú cho học sinh cũng như đưa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đi lên. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm gần 70%; tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt chiếm 81 - 85%, không có học sinh yếu; 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Đáng chú ý, học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt tỷ lệ từ 82 - 98%, nằm trong tốp đầu của huyện. Năm học 2016 - 2017, Trường vươn lên xếp thứ 3/37 trường THCS trong huyện.

Bước vào năm học 2017 - 2018, Trường THCS Bình Minh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động trong nhà trường. Với xuất phát điểm thấp, đến nay trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đó là niềm vui và động lực để thầy và trò nhà trường phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn trong năm học này và những năm tiếp theo góp phần bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

KHẮC ĐUẤN



Một tiết học của cô và trò Trường THCS Bình Minh (Kiến Xương).

THÁI THỤY Tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

Thái Thụy là địa phương dịch sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp, trong đó xuất hiện 2 ổ dịch nội sinh tại xã Thụy Xuân và xã Thụy Dân. Tuy nhiên, các ổ dịch SXH nội sinh trên địa bàn huyện đều được phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Tính từ ngày 15/7 đến ngày 1/9, trên địa bàn huyện Thái Thụy có 54 ca SXH ở 17 xã. Theo thống kê, các ca SXH vừa qua có một số trường hợp bị SXH nội địa (bệnh nhân mắc bệnh tại địa phương), còn lại là những trường hợp SXH ngoại lai (bệnh nhân mắc bệnh từ địa phương khác về). Trong những ca SXH ngoại lai đa số bệnh nhân là người lao động, học sinh, sinh viên đang học tập tại Hà Nội khi mắc bệnh mới trở về địa phương hoặc vừa trở về thì mắc bệnh. Chị Đặng Thị Tú (25 tuổi, xã Thụy Trường), làm việc tại Hà Nội, nhập Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy và được xác định mắc SXH. Sau gần một tuần điều trị tích cực đến nay chị Tú đã ổn định sức khỏe và sắp được xuất viện. Trước thời điểm nhập viện chị Tú ở Hà Nội và đã ốm 3 ngày có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn.

Bác sĩ Đoàn Quang Thành, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy cho biết: Từ ngày 15/7 tới nay, Khoa tiếp nhận và điều trị 92 ca có biểu hiện mắc bệnh SXH. Trong đó, số bệnh nhân nhập viện tập trung đông vào tháng 7 và đầu tháng 8 - thời gian cao điểm của dịch SXH. Có thời điểm Khoa tiếp nhận và điều trị cho gần 40 bệnh nhân SXH. Để bảo đảm công tác điều trị, Khoa đã tăng cường giường bệnh, tổng vệ sinh môi trường để phòng lây chéo lan truyền dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống SXH cho người bệnh và người nhà khi đến bệnh viện khám chữa bệnh... Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thái

Thụy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch SXH đến các cấp, ban, ngành và ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các xã, thị trấn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống, thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân và xác minh, xử lý ổ dịch. Đặc biệt, yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành Y tế; tiến hành thu gom rác thải, phát quang cây cối, khơi thông dòng chảy, lật úp các vật dụng chứa nước làm nơi đẻ trứng của muỗi truyền SXH... Bác sĩ Đào Trọng Bích, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Ngay

sau khi phát hiện 2 ổ dịch SXH nội sinh tại thôn Vạn Xuân Nam (xã Thụy Xuân) và xã Thụy Dân, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng và dập dịch kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Tiến hành xác minh dịch, điều tra chỉ số côn trùng bọ gậy, muỗi vằn trên địa bàn phát hiện ổ dịch nội sinh. Đồng thời, tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, Cloramin B, tổng vệ sinh môi trường... trên địa bàn các xã Thụy Xuân, Thụy Dân. Đến nay, các ổ dịch SXH nội sinh cơ bản được kiểm soát và khống chế. Cùng với đó, Trung tâm đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ trạm y tế xã, cán bộ y tế thôn kỹ năng phòng, chống dịch và vận động người dân vệ sinh môi trường; phối hợp với các đoàn thể của huyện, xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên các biện

pháp phòng, chống dịch... Nhờ tích cực tuyên truyền nên những người mắc bệnh đều được đưa đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, đúng phác đồ, không có hiện tượng chôn giấu điều trị tại nhà làm tăng nguy cơ truyền bệnh và gây tình trạng bệnh diễn biến xấu. Đến nay, trong số 54 ca mắc SXH trên địa bàn huyện đã

số đã khỏi bệnh, chỉ còn 4 - 5 ca đang trong quá trình điều trị và không có trường hợp nào tử vong. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện

pháp phòng, chống dịch tới người dân, đặc biệt chú ý việc vệ sinh môi trường xung quanh, phun thuốc diệt muỗi, tổ chức diệt loăng quăng, bọ gậy, di ngụy phải mặc màn; giám sát chặt chẽ những ca nghi mắc SXH, kể cả những ca nghi mắc thể có biện pháp xử lý kịp thời...

TRẦN TUẤN



Cán bộ y tế huyện Thái Thụy hướng dẫn người dân lật úp vật dụng chứa nước góp phần hạn chế lây lan dịch sốt xuất huyết.